



ĐIỂM TIN HÀNG NGÀY

TỔNG HỢP THÔNG TIN NỔI BẬT PHẢN ẢNH
TRÊN MỘT SỐ BÁO, ĐÀI VỀ LĨNH VỰC THỦY SẢN
(Thứ năm, Ngày 21 tháng 08 năm 2025)

I. NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Báo Nông Nghiệp đăng tải các tin, bài:

+ **Đánh giá lại sức tải của biển: [Bài 3] Nỗi lo 'được mùa, mất giá'**

Có 2 nguyên nhân chính được cho là khiến giá hầu sữa Quảng Ninh xuống thấp kỷ lục, một là hầu gây và hai là thị trường đã bị thu hẹp sau bão Yagi. (Tác giả: **Cường Vũ**, 21/08/2025).[Xem chi tiết](#)

Báo Tép Bạc đăng tải các tin, bài:

+ **Phân tích ngành nuôi cá lóc bông tại Việt Nam: Từ đồng ruộng miền Bắc đến thủ phủ lòng bè miền Nam**

Cá lóc bông, một trong những loài cá sẵn môi bản địa của Việt Nam, đang ngày càng khẳng định vị thế là một đối tượng nuôi trồng thủy sản chiến lược. Với khả năng thích nghi vượt trội, tốc độ tăng trưởng nhanh và giá trị thương phẩm cao, ngành nuôi cá lóc bông đã phát triển mạnh mẽ trên khắp cả nước, hình thành hai trường phái chính: mô hình ao đất truyền thống ở miền Bắc và hệ thống lòng bè quy mô lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long. (Tác giả: **Dũng**, 21/08/2025).[Xem chi tiết](#)

Báo Bnews đăng tải các tin, bài:

+ **Tạo điều kiện cho nghề nuôi cá nước lạnh có chỗ đứng trên “sân nhà”**

Tăng trưởng sản xuất cá nước lạnh trong giai đoạn 2007-2023 trung bình 49,13%/năm, đưa Việt Nam vào nhóm 6 nước có sản lượng cá tầm lớn nhất thế giới. (Tác giả: **Bích Hồng**, 21/08/2025).[Xem chi tiết](#)

II. KHAI THÁC THỦY SẢN

Báo Bảo Vệ Pháp Luật đăng tải các tin, bài:

+ **Phối hợp kiểm sát nhiều vụ vi phạm quy định về thiết bị giám sát hành trình tàu cá**

VKSND khu vực 3, tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với Cơ quan điều tra và lực lượng chức năng kiểm tra, làm rõ vụ việc nhiều tàu cá vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thiết bị giám sát hành trình, có dấu hiệu che giấu hành vi khai thác hải sản trái phép. (Tác giả: **Quang Lương**, 20/08/2025).[Xem chi tiết](#)

Báo Pháp Luật đăng tải các tin, bài:

+ **Nghề cá Quảng Ninh thay đổi toàn diện sau gần 8 năm nỗ lực gỡ thẻ vàng**

Tăng trưởng sản xuất cá nước lạnh trong giai đoạn 2007-2023 trung bình 49,13%/năm, đưa Việt Nam vào nhóm 6 nước có sản lượng cá tầm lớn nhất thế giới. (Tác giả: **Nhóm PV**, 21/08/2025).[Xem chi tiết](#)

Báo Kinh Tế Sài Gòn đăng tải các tin, bài:

+ **TPHCM đặt mục tiêu gỡ ‘thẻ vàng’ IUU trong năm nay**

Lực lượng chức năng ở TPHCM tiếp tục triển khai nhiều biện pháp quản lý và giám sát nghề cá, hướng đến gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU của Ủy ban châu Âu (EC) trong năm nay. (Tác giả: **Trúc Đào**, 20/08/2025).[Xem chi tiết](#)

Báo Tép Bạc đăng tải các tin, bài:

+ **Mùa nước nổi An Giang: Cá linh, cá chột đầy đồng, chợ cá sôi động giữa mênh mông nước**

Giữa tháng 8, vùng đầu nguồn An Giang đã bắt đầu đón mùa nước nổi. Năm nay, con nước từ thượng nguồn Mê Kông đổ về sớm hơn, dâng lên từ từ và hiền hòa, khiến những cánh đồng tràn ngập sức sống mới. Dòng nước mang theo phù sa, cá tôm, đồng thời thổi bùng không khí nhộn nhịp đặc trưng của mùa lũ. (Tác giả: **T.N.T.D**, 21/08/2025).[Xem chi tiết](#)

III. THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

Báo VOV đăng tải các tin, bài:

+ **Liên minh Châu Âu sẽ hỗ trợ thủy sản Việt Nam có chỗ đứng ở thị trường EU**

Việt Nam chiếm hơn 7% thị phần xuất khẩu thủy sản toàn cầu. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đối diện không ít khó khăn khi tiếp cận những thị trường khó tính như EU. Đại

diện Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam cho rằng, thị trường EU vẫn rộng cửa nếu Việt Nam cam kết có những hợp tác tương xứng. (Tác giả: **Nguyễn Quang**, 20/08/2025).[Xem chi tiết](#)

Báo Người Lao Động đăng tải các tin, bài:

+ Châu Phi quan tâm thủy sản Việt Nam

Ngày 20-8, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) tổ chức khai mạc Hội chợ Triển lãm quốc tế thủy sản Việt Nam (VIETFISH 2025). (Tác giả: **N. Ánh**, 21/08/2025).[Xem chi tiết](#)

Báo Nông Nghiệp đăng tải các tin, bài:

+ Cục Thủy sản và Kiểm ngư trả lời đề nghị kiểm soát cá tầm nhập khẩu

Nghề cá nước lạnh cần đa dạng hóa mô hình sản xuất, trong đó doanh nghiệp làm nòng cốt, khuyến khích các hình thức liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp và các hộ dân. (Tác giả: **Hồng Thắm**, 21/08/2025).[Xem chi tiết](#)

IV. VẤN ĐỀ KHÁC

Báo Hà Tĩnh đăng tải các tin, bài:

+ Một xã ở Hà Tĩnh có 16 sản phẩm OCOP

Xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) đã tận dụng lợi thế vùng biển và truyền thống chế biến thủy hải sản để phát triển kinh tế với 16 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên... (Tác giả: **Thái Oanh – Phan Châm**, 21/08/2025).[Xem chi tiết](#)

Báo Bnews đăng tải các tin, bài:

+ Thái Lan, Indonesia góp mặt tại Triển lãm quốc tế thủy sản Việt Nam 2025

Triển lãm Quốc tế Thủy sản Việt Nam 2025 (Vietfish 2025) thu hút hàng trăm gian hàng nội địa cùng gần 20 gian hàng quốc tế đến từ các thị trường lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia... (Tác giả: **Dương Anh**, 20/08/2025).[Xem chi tiết](#)